

Số: /BC-HĐND

Bắc Kạn, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh; công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 *(Lĩnh vực văn hóa - xã hội)*

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm 2022 (*Báo cáo số 383/BC-UBND ngày 20/6/2022*); báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (*Báo cáo số 373/BC-UBND ngày 17/6/2022*) của UBND tỉnh (*lĩnh vực văn hóa - xã hội*) như sau:

I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022

Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội và chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, vượt qua khó khăn, thực hiện “*thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19*”, dưới sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, UBND tỉnh đã linh hoạt, sát sao trong điều hành, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt những kết quả quan trọng. Trong đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực:

Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều đề án, kế hoạch về phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Điều chỉnh kịp thời kế hoạch dạy học, phương pháp tổ chức dạy học linh hoạt, phù hợp với điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đảm bảo nội dung, chương trình kế hoạch năm học 2021-2022. Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo kế hoạch, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo trường học để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện, dịch bệnh trên người được kiểm soát, an toàn thực phẩm được tăng cường; Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân, tăng cường công tác giáo dục y đức, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai

thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, kiểm soát chặt chẽ; việc tiêm phòng vắc xin Covid-19 được thực hiện kịp thời, đảm bảo hiệu quả, an toàn, đúng đối tượng¹.

Về hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin, truyền thông: Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hoá, thể thao, các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến và thu hút khách du lịch, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc². Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, số lượng khách du lịch tăng³. Phong trào tập luyện thể dục thể thao ở các cơ quan, đơn vị, ở cơ sở phát triển; thể thao thành tích cao tiếp tục được quan tâm và đạt được một số thành tích tại các giải thi đấu quốc gia⁴; tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI.

Mạng lưới thông tin và truyền thông tiếp tục phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nâng cao đời sống tinh thần, nhu cầu thụ hưởng thông tin của nhân dân; hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng dịch vụ thông tin truyền thông được đảm bảo; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến (HNTHTT) đã hoàn thiện kết nối thông suốt từ trung ương đến tỉnh và đến cấp huyện, cấp xã với 118 điểm kết nối⁵ góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tỉnh, tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị.

Công tác giảm nghèo, lao động, việc làm, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; an sinh xã hội được đảm bảo⁶. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban nhất trí với một số tồn tại, hạn chế đã được UBND tỉnh nêu trong báo cáo. Bên cạnh đó, Ban nhận thấy, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, nhiều chuyển biến tích cực góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường, đã xuất hiện các biến thể mới có thể

¹ Tính đến ngày 30/6/2022, đối tượng người lớn >18 tuổi (219.512 người): Tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 99,40%; tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 97,33%; tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 1/số đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi đủ thời gian tiêm đạt 94,37%; tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) đạt 3,19%. Đối tượng trẻ em từ 12-17 tuổi (26.852 trẻ): Tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 98,04%; tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 95,6%; tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 1 đạt 25,29%. Đối tượng từ 05 đến 11 tuổi (40.639 trẻ, trong đó đủ điều kiện tiêm: 26.909 trẻ): Tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 67,40%; tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 52,96%.

² Chương trình “Tuần du lịch - di sản văn hóa Ba Bể năm 2022” và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Bắc Kạn; Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Bắc Kạn tại Hà Nội; tham gia “Tuần văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và thành phố Hà Nội năm 2022”; tổ chức chương trình Famtrip về du lịch Bắc Kạn...

³ 6 tháng đầu năm đã thu hút đón 234.700 lượt khách du lịch (233.923 lượt khách nội địa, 777 lượt khách quốc tế), đạt 37% kế hoạch năm, tăng 150% so với cùng kỳ; doanh thu từ du lịch đạt 164,2 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch.

⁴ Tham gia thi đấu các giải khu vực và toàn quốc: Vô địch Cúp các Câu lạc bộ Đẩy gậy quốc gia, Vô địch Cúp các Câu lạc bộ Kéo co quốc gia (thành tích đạt được: 01 Huy chương vàng, 05 Huy chương bạc, 03 Huy chương đồng).

⁵ 01 điểm UBND tỉnh, 01 điểm Sở Thông tin và Truyền thông, 08 điểm UBND huyện, 108 điểm xã/phường/thị trấn. Sau thời gian chạy thử nghiệm, hệ thống HNTHTT trên địa bàn tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/3/2022.

⁶ dịp tết Nguyên đán năm 2022, toàn tỉnh đã trao tặng 7.126 suất quà cho đối tượng người có công với tổng kinh phí 2.669.500.000đ. Đã tiếp nhận, thẩm định, giải quyết 267 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công.

làm cho dịch bệnh trở nên phức tạp, gia tăng trở lại. Tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, một bộ phận người dân có biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, không thực hiện nghiêm túc theo quy định; có tâm lý sau khi mắc bệnh không muốn tiếp tục tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng Covid-19. Một số dịch bệnh khác có nguy cơ bùng phát.

Hiện nay, việc mua sắm vật tư y tế phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh gặp khó khăn, vướng mắc trong khâu tổ chức đấu thầu. Việc này ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Ngành du lịch hồi phục sau đại dịch, là cơ hội để du lịch Bắc Kạn phát triển, tuy nhiên thời gian lưu trú tại Bắc Kạn của du khách ngắn do cơ sở hạ tầng cơ sở hạ tầng du lịch còn hạn chế, các cơ sở lưu trú chủ yếu là quy mô nhỏ, chất lượng kinh doanh dịch vụ lưu trú còn thấp, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa xây dựng được sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng riêng, thiếu các khu vui chơi, giải trí hấp dẫn để du khách gia tăng chi tiêu cũng như thời gian lưu trú; việc xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh còn chậm.

Một số doanh nghiệp không đóng BHXH bắt buộc cho người lao động hoặc nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, ảnh hưởng đến quyền lợi và việc giải quyết chế độ, chính sách liên quan BHXH, BHYT của người lao động trong doanh nghiệp. Hiện có một số doanh nghiệp trên địa bàn dừng hoạt động hoặc giải thể, tuy nhiên vẫn còn nợ lương, nợ BHXH, người lao động không được chốt BHXH, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước và có giải pháp tháo gỡ.

6 tháng đầu năm 2022, các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực văn hóa – xã hội hầu hết đã triển khai bước khởi công, trang bị. Qua giám sát còn một số tồn tại, hạn chế:

Chưa có địa phương nào triển khai công tác quy hoạch mặt bằng tổng thể xây dựng các trường học, mặc dù tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa X đã có ý kiến về nội dung này để đảm bảo việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các nhà trường phù hợp với diện tích, mặt bằng, quy mô phát triển trường lớp học để tránh tình trạng xây dựng, phá dỡ, cải tạo thiếu định hướng, không bám sát kế hoạch ngành giáo dục và đào tạo (*Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 14/7/2021*).

Tiến độ triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 chậm do vướng mắc trong việc tổ chức thẩm định giá hàng hóa, thiết bị và dịch vụ của dự án, nhưng chậm được tháo gỡ.

Hệ thống đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT thuộc Dự án hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở tại một số địa phương sau khi đưa vào chạy thử, vận hành còn một số bất cập như một số cụm loa mất kết nối không rõ nguyên nhân, chương trình phát thanh tắt trước thời gian hẹn giờ đã cài đặt, một số cán bộ phụ trách đài truyền thanh còn hạn chế trong việc vận hành hệ thống, cần tiếp tục được quan tâm khắc phục.

II. Về nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp mà UBND tỉnh đã nêu trong báo cáo. Ban đề nghị một số nội dung UBND tỉnh cần quan tâm như sau:

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác phòng chống các dịch bệnh, không lơ là, chủ quan, sẵn sàng các phương án, kịch bản, chủ động kịp thời ứng phó với tình hình của dịch bệnh. Tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và tăng tỷ lệ tiêm vắc xin liều nhắc lại. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh.

2. Ngành giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác khai giảng năm học 2022-2023. Tiếp tục đảm bảo các điều kiện thực hiện Chương trình, sách giáo khoa mới và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

3. Tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, xây dựng kế hoạch năm 2023.

4. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra việc quản lý và sử dụng ngân sách trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 và dự án hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở.

5. Sớm trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch để tạo điều kiện, thúc đẩy ngành du lịch phát triển.

6. Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với thị trường lao động và nhu cầu của doanh nghiệp.

7. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp; thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc đóng, thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu dự kỳ họp;
- Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, HS.

**TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Đông Thị Vân Thoa